

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้สมัครงาน

คลิก [ที่นี่](#) เพื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

บทนำและขอบเขต

BeiGene มุ่งมั่นในการให้ความเคารพและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งอาจเชื่อมโยงกลับมาหาคุณได้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (กล่าวคือ หน่วยงานที่กำหนดวิธีการและเหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แก่:

- BeiGene, Ltd. เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ BeiGene ทั่วโลก และ
- หน่วยงานเฉพาะของ BeiGene ที่คุณสมัคร และคุณจะได้รับชื่อหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของคำบรรยายลักษณะงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียน และต้องการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “การใช้สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานฉบับนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่ BeiGene, Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ (“BeiGene” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) เมื่อสมัครงาน (“ผู้สมัครงาน”)

นโยบายฉบับนี้จะอธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้อย่างไร

เมื่อคุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดคำนึงถึงข้อมูลสำคัญต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

1. **นโยบายความเป็นส่วนตัวบางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ**
ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาไว้

2. ในบางกรณี นโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ อาจเพิ่มเติมหรือแทนที่นโยบายฉบับนี้ หากเป็นเช่นนั้น นโยบายหรือประกาศอื่น ๆ จะเป็นนโยบายที่ใช้กับวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
3. เว็บไซต์ เว็บพอร์ทัล แอปพลิเคชันมือถือ หรือบริการดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ดำเนินการ ควบคุม หรือรับรอง เมื่อคุณไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้
เราขอแนะนำ
ให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเจตนาใช้กับผู้ที่อายุน้อยกว่า 16 ปี (“เด็ก”)

เราไม่อาจระบุได้ว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยตรงจากเด็กผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นหากคุณเป็นเด็ก

โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเราหรือให้

ข้อมูลใด ๆ แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรืออย่างอื่น

เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองก่อน หากเกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำเพื่อสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติของเรา

ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสาร เราอาจดำเนินการเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

วันที่มีผลบังคับใช้สำหรับการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: 10 พฤศจิกายน 2023

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย **BEIGENE**

เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ

ในกระบวนการสรรหาบุคลากรของ BeiGene

เราอาจเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณร่วมงานกับ BeiGene อย่างไร:

ประเภท	ตัวอย่าง
ข้อมูลระบุตัวตน	ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย เอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง) บัตรประจำตัวโดยหน่วยงานราชการ หมายเลขประกันสุขภาพ แห่งชาติ หรือความสามารถทางภาษา
รายละเอียดติดต่อ	ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูล การติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณ หากเกี่ยวข้อง
ข้อมูลทางวิชาชีพและการตรวจสอบประวัติ	ตำแหน่งงาน สถานะการจ้างงาน ข้อมูลการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ และใบประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานและการเป็น สมาชิกทางวิชาชีพ ข้อมูลอ้างอิงหรือบุคคลอื่นที่คุ้นเคยกับคุณ สิ่งตีพิมพ์ รางวัล และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณระบุไว้ในประวัติส่วนตัว ประวัติย่อ หรือจดหมายสมัครงาน หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้หรือโดยการยินยอมของคุณ เราอาจดำเนินการตรวจสอบประวัติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ การทำงานและการศึกษาตลอดจนข้อมูลประวัติอาชญากรรม ของคุณ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของคุณกับ BeiGene	วันที่และเรื่องที่คุณร้องขอหรือการแลกเปลี่ยนกับพนักงานของ BeiGene และพนักงานหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ
ข้อมูลการรายงานความหลากหลาย	ข้อมูลด้านประชากร (เช่น เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด เพศสภาพและเพศสรีระ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความพิการ ของคุณ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ศาสนาของคุณ และสถานะทหารผ่านศึกของคุณ) เพื่อจุดประสงค์ใน

	<p>การปฏิบัติตามโอกาสที่เท่าเทียมกัน</p> <p>จะมีการเก็บข้อมูลเชื้อชาติ</p> <p>และชาติพันธุ์ตามความสมัครใจและเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น</p>
ข้อมูลทางการเงิน	<p>รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือที่คล้ายกัน) สถานะทางภาษี ข้อมูลค่าตอบแทน ข้อมูลเงิน</p> <p>บำนาญและผลประโยชน์ หากกำหนดไว้</p>
ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ	<p>เพื่อให้เว็บไซต์และบริการของเราทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ธุรกิจภายใน เช่น การวัดผลผู้ชม เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ ดังนี้:</p> <p>ที่อยู่ IP ประเภทของอุปกรณ์ ประเภทของเบราว์เซอร์ ภาษา ประวัติการเข้าชม ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับ เว็บไซต์ของเราและบริการต่าง ๆ ที่ให้</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บ รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าถึง</p>
อื่น ๆ	<p>ข้อมูลจากโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสาธารณะของคุณ หากคุณมี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณแบ่งปัน โดยสมัครใจในระหว่างขั้นตอนการสมัคร</p> <p>เรายังอาจประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เครือข่ายและอุปกรณ์ของเรา เช่น BeiGene Wi-Fi และข้อมูล จากกล้องวงจรปิด หากมีอยู่ในสถานที่ที่คุณเยี่ยมชม</p>

ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ) อาจถือว่ามีความละเอียดอ่อนกว่าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่ได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลนี้เป็นประจำ แต่ใช้ข้อมูลนี้ในกรณีที่เราจะทำการ ดังนี้:

- เก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
- ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ และ

- แจ้งให้ทราบและ/หรือขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ ก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ละเอียดอ่อนของคุณตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

แหล่งที่มาของข้อมูล

เรามักจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ **โดยตรงจากคุณ** เช่น เมื่อคุณติดต่อเรา กรอกแบบฟอร์ม
ชื่อผลิตภัณฑ์

ของเรา ให้บริการแก่เรา ลงทะเบียนบัญชี หรือขอเอกสารและข้อมูลทางการตลาด

ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจาก **แหล่งข้อมูลอื่น** ๗ เช่น

เมื่อคุณได้สั่งให้บุคคลภายนอก

ส่งข้อมูลมาให้เรา หรือเมื่อเราได้จัดเตรียมกับพันธมิตรด้านการวิจัย ผู้ร่วมทำงาน และผู้ให้บริการของเรา

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

ของคุณผ่านการใช้คุกกี้

และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

เพราะเหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เช่น พิจารณาจากการโต้ตอบของคุณกับ BeiGene กฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดของเราเองตามที่ระบุไว้

ด้านล่าง:

จุดประสงค์	ตัวอย่างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	พื้นฐานทางกฎหมาย
การจัดการ การสมัครงานของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อทบทวนการสมัครงานของคุณ เพื่อติดต่อคุณ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ เพื่อจัดการกระบวนการเตรียมความพร้อม หากคุณตกลงเข้าทำงาน 	<p>เพื่อดำเนินการก่อนทำสัญญา (โดยคุณได้ให้ความยินยอมหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)</p>
การคัดกรองก่อน การจ้างงานและ การตรวจสอบประวัติ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประวัติ ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลที่ให้ในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงานและประวัติการศึกษาของคุณ ตลอดจนข้อมูลประวัติอาชญากรรมตามที่กฎหมายอนุญาต ในระหว่างขั้นตอนก่อนทำสัญญาของกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา เพื่อเตรียมข้อเสนอและเอกสารอื่น ๆ 	<p>เพื่อดำเนินการก่อนทำสัญญา หรือ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของ BeiGene ในการคัดกรองกลุ่มเอกสารสมัครงาน</p>
รวมถึงคุณที่อยู่ในกลุ่ม ผู้มีความสามารถของ BeiGene	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อระบุตัวผู้สมัคร (ภายในหรือภายนอก) เพื่อพิจารณาให้คุณมีโอกาสนี้ในปัจจุบันหรืออนาคตภายใน BeiGene เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโอกาสหรือร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของ BeiGene ในการเติมเต็มกลุ่มผู้มีความสามารถ (โดยคุณได้ให้ความยินยอมหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)</p>

<p>ปรับปรุงกระบวนการ สรรหาบุคลากรและ เว็บไซต์ของเรา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรและเว็บไซต์ของเรา เช่น ดูว่าหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งาน มีการเปิดอ่านการแจ้งเตือนทางอีเมล • ระดับการรับส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ รวมถึงประสิทธิภาพของการลงประกาศรับสมัครงานของเรา • เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ออกแบบมา เพื่อคุ้มครองและเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์ 	<p>ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ของ BeiGene ในการปรับปรุงเว็บไซต์และกระบวนการสรรหาบุคลากร</p>
<p>การจัดการใน การดำเนินคดีหรือก่ อเนการดำเนินคดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อดำเนินการกับการละเมิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น • เพื่อจัดการข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีใด ๆ 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene</p> <p>ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน</p>
<p>การปฏิบัติตาม ข้อผูกพันทางกฎหมาย และกฎระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบ • เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ์ของคุณ 	<p>ข้อผูกพันทางกฎหมายและ กฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การประมวลผลการชำระเงินและการบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปกป้องทรัพย์สินของ BeiGene การจัดการสัญญา การจัดการเก็บถาวร การบริหารเว็บไซต์ การทำให้สมบูรณ์ การวิเคราะห์ การป้องกันการฉ้อโกง และการกำกับดูแลกิจการ การขายหรือการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทบางส่วนหรือทั้งหมด การรายงานและ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตาม 	<p>ผลประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของ BeiGene หรือ</p> <p>ข้อผูกพันทางกฎหมายและ กฎระเบียบ ซึ่งบังคับใช้กับ BeiGene</p>

	<p>ความจำเป็นเพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น</p>	
--	--	--

การจัดทำโปรไฟล์และ/หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

“การจัดทำโปรไฟล์” หมายถึงการวิเคราะห์ความสนใจ นิสัย พฤติกรรม และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลเพื่อ

คาดการณ์หรือตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขา “การตัดสินใจแบบอัตโนมัติ” คือเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติ หรืออัลกอริทึมทำการคาดการณ์หรือทำการตัดสินใจนั้น ตัวอย่างเช่น

เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณ

สำหรับบทบาทที่ BeiGene เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณ ดำเนินการตรวจสอบ

ประวัติ หรือดำเนินการตรวจสอบสถานะอื่น ๆ ของคุณให้เสร็จสิ้น

และเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของเราด้วย

ตนเอง อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการจัดทำโปรไฟล์ การคาดการณ์

หรือการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดย

ไม่ได้รับการตรวจสอบจากมนุษย์

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาานเท่าใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบนานเท่าที่จำเป็น

ด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนตัวฉบับนี้ ในบางครั้ง

เราจะเก็บไว้เป็นเวลานานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

ในการตัดสินใจว่าเราจะเก็บไว้เป็นเวลานานเพียงใด เราจะพิจารณาจำนวน ประเภท และความละเอียดอ่อนของข้อมูล ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะเหตุใด

เราจึงต้องการข้อมูลดังกล่าว เราสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องใช้สิ่งนี้หรือไม่

และข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราเก็บรักษาข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณสมัครงาน
เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในภายหลังหากคุณสมัครงานอีกตำแหน่งหนึ่ง
หากเราพิจารณาคุณสำหรับตำแหน่งงานอื่นที่เปิดรับหรือหากเราจ้างคุณในอนาคต
หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูล
ของคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@beigene.com เรายังจะเก็บรักษาบันทึกคำขอลบข้อมูลของคุณไว้
ตราบเท่าที่จำเป็น ในบางครั้ง เราต้องเก็บรักษาข้อมูลการสมัครงานไว้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
หรือเพื่อ
ปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

นอกจากนี้ เรายังจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ เพื่อ:

- ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาตามกฎหมายบังคับ
หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น
หลักฐาน
- การปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการค้า กฎหมาย
การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบ

เราประมวลผลข้อมูลของคุณที่ไหนและเราจะปกป้องข้อมูลอย่างไร

BeiGene ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเข้าถึงหรือแบ่งปันภายในกลุ่ม
บริษัท BeiGene และกับบุคคลภายนอกในประเทศต่าง ๆ ได้ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กฎหมายในบางประเทศอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองในระดับที่เท่ากันกับ

กฎหมายในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ เมื่อเป็นเช่นนั้นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เราจะทำตาม

ขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย เช่น การทำสัญญากับผู้รับข้อมูลของคุณ

หรือการดำเนินการป้องกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่าง

สมบูรณ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจว่าคุณจะแบ่งปันข้อมูลใดกับเราเมื่อคุณส่งข้อมูลทางออนไลน์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท BeiGene และกับบุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่เราแบ่งปัน ทำไมเราจึงแบ่งปันข้อมูล และความคุ้มครองที่เราให้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลภายนอกคือใครและตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตาม เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ผู้รับ	จุดประสงค์
บริษัทต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท BeiGene (เช่น BeiGene, Ltd. และ/หรือบริษัทในเครือ) และพนักงาน (เช่น แผนกสรรหาบุคลากร/ทรัพยากรบุคคล แผนกและบทบาทที่รับผิดชอบในการประเมินแล ะ/หรือจัดการตำแหน่งที่คุณสมัครงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ)	เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน กลุ่มบริษัท BeiGene เพื่อใช้ในกระบวนการ สรรหาบุคลากรทั่วโลก ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและ ที่ตั้งของผู้ประเมินและหน่วยงานสรรหาบุคลากร ตลอดจนวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และทางเทคนิคในบริบทของกิจกรรม ทั่วโลกของเรา
ผู้ให้บริการของ BeiGene (ผู้สรรหาภายนอก ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ ฯลฯ)	เราใช้ผู้ให้บริการเพื่อช่วยเหลือ BeiGene ในวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และ/หรือทางเทคนิคในระดับโลกในบริบทของ กิจกรรมทางธุรกิจของ BeiGene
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย ของ BeiGene (ผู้ให้บริการโฮสติ้งซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ)	เราใช้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือ BeiGene ด้วยการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และด้านความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน การบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงานและ/หรือ ด้านเทคนิคอื่น ๆ ในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจของ BeiGene
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจด้านการบริ หาร	เราอาจได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจด้านการบริหาร

จัดการ การกำกับดูแล หรือการพิจารณาคดี และบุคคลภายนอกอื่น ๆ	ร จัดการ การกำกับดูแล หรือการพิจารณาคดี และ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตาม ข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบใด ๆ และ/หรือ ในกรณีของการร้องขอโดยชัดแจ้งและสมเหตุสมผล หรือในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนด ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ที่ปรึกษา (เช่น ผู้ตรวจสอบภายนอก ทนายความ และกลุ่มบุคคลที่คล้ายกัน)	เราอาจใช้ที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการจัดการข้อพิพาท และเรื่องทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตาม ความเหมาะสม
บุคคลภายนอกอื่น ๆ	หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง ของ BeiGene เช่น การรวมกิจการ การโอน การขายสินทรัพย์ของ BeiGene หรือการล้มละลาย อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ อื่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงภายใต้ความยินยอม ของคุณ หากเกี่ยวข้อง

ตัวเลือกและสิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ อย่างไรก็ตาม

นั่นอาจหมายความว่า คุณจะไม่สามารถ

รักษาความสัมพันธ์หรือการโต้ตอบของคุณกับเรา หรือไม่สามารถใช้บริการบางอย่าง เช่น

การสมัครงานของคุณกับ BeiGene อาจจะไม่คืบหน้า

ภายใต้กฎหมายบางฉบับ เช่น ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

รัฐธรรมนูญตีความเป็น

ส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 (CCPA) รัฐบัญญัติสิทธิความเป็นส่วนตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียปี

2020 (CPRA) หรือกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน

(รวมถึงกฎระเบียบที่ใช้บังคับและมาตรฐานระดับชาติ)

คุณอาจมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ในที่ตั้งของคุณ:

- สิทธิในการเข้าถึง คุณสามารถขอข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลให้ และขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง และ/หรือขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนหากไม่สมบูรณ์ได้
- สิทธิในการลบข้อมูล คุณยังสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณีด้วย
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณให้ความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของสิ่งที่เรำทำก่อนหน้านี้
- สิทธิในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารในอนาคต คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ (ยกเลิกการสมัคร) การติดต่อสื่อสารบางอย่างในอนาคต
- สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลที่ให้ไว้กับเราจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งหรือมอบให้กับคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจขอให้ลบโปรไฟล์การสมัครงานของคุณออกจากระบบของเรา หรืออาจเพิกถอนความยินยอม

ของคุณในการรับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในอนาคต

คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่และตำแหน่งที่

สำนักงานของ BeiGene ซึ่งจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ เฉพาะของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การใช้สิทธิของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@beigene.com

เราจะตอบกลับการร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางครั้ง เราอาจจำเป็น

ต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณขอจริง ๆ และเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เราจะ

แจ้งให้คุณทราบ: (1) เมื่อคำขอของคุณเสร็จสมบูรณ์ (2) หากเราปฏิเสธคำขอของคุณ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากได้รับ

การยกเว้น) หรือ (3) หากมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำขอของคุณ

คุณสามารถเลือกบุคคลที่จะดำเนินการในนามของคุณได้

แต่เราจะต้องตรวจสอบตัวตนของพวกเขาและทำให้

แน่ใจว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบพวกเขาได้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้

การร้องเรียน

หากคุณเชื่อว่า BeiGene จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ถูกต้องหรือละเมิดสิทธิของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์

ติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน แต่คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบได้ โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@beigene.com เราให้ความสำคัญกับข้อกังวลของคุณเป็นอย่างมาก

เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่คุณมีภายใต้กฎหมาย

นโยบายคุกกี้ของเรา

คุกกี้ แท็กพิกเซล และตัวติดตามอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”)

เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

นำมาใช้เพื่อจัดเก็บหรือเรียกหาข้อมูลของคุณในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์

มือถือ ฯลฯ) เมื่อเข้าเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำสิ่งที่คุณชอบและนำมาปรับปรุง

ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก (หรือหลังจากการลบคุกกี้) เราจะขออนุญาตการใช้คุกกี้จากคุณ คุณอาจเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด เลือกคุกกี้เฉพาะบางประเภท หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

(นอกเหนือจากคุกกี้

ที่จำเป็น) คุกกี้ไม่ได้รับตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว แต่จะระบุอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจ

กิจกรรมการท่องเว็บของคุณเพื่อที่จะจดจำอุปกรณ์ในภายหลัง หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บ
บันทึกสิ่งที่คุณชอบ และทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณดีขึ้น

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และดูว่าคุกกี้ใดบ้างที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ เช่น www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

คุกกี้ที่แน่นอนที่เราใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณกำลังดู/ใช้งานอยู่
เราอาจใช้คุกกี้
ประเภทต่อไปนี้:

- คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง: คุกกี้เหล่านี้ช่วยทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง
โดยช่วยเรื่อง
ความปลอดภัย ทำให้การท่องเว็บง่ายขึ้น และแสดงหน้าเว็บได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้
ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์บางแห่ง
คุณจะยัง
สามารถท่องเว็บไซต์ได้
- คุกกี้ที่วัดผลการทำงานของเว็บไซต์:
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไรเพื่อ
นำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม พวกเขามาจากไหน และพวกเขาเยี่ยมชมหน้าใด
- คุกกี้สื่อสารสังคมออนไลน์:
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับปลั๊กอินสื่อสังคมบนเว็บไซต์ของเราและ
แบ่งปันเนื้อหาในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และ
- คุกกี้การกำหนดเป้าหมาย (การโฆษณา):
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ วัดประสิทธิภาพของโฆษณา
และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจและพฤติกรรมเรียกดูของคุณ
คุกกี้ดังกล่าวอาจติดตามคุณเมื่อเวลาผ่านไปและทั่วทั้งเว็บไซต์ (เช่น หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของเราหลายครั้งหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BeiGene หลายแห่ง)

นอกเหนือจากการเลือกคุกกี้ด้วยตัวคุณเองแล้ว เว็บไซต์เบราว์เซอร์ส่วนมากจะให้คุณควบคุมคุกกี้ผ่านการตั้งค่า
เบราว์เซอร์ด้วย ตามปกติ คุณสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่และตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

ตามคำเริ่มต้นได้ ตรวจสอบหน้าแรกของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูคำแนะนำ หากคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเราได้ แต่คุณสมบัตียบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

แม้ว่าคุณก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้บันทึกที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ

(หมายเลขที่ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ

โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) แต่คุณก็บางตัวจะใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป เพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ในเวอร์ชันที่ใช้กับตำแหน่งของคุณ เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบของเรา

จำเป็นต้องมีที่อยู่ IP ของคุณเพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูล (เช่น รูปภาพบนเว็บไซต์) กลับไปหาคุณ

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP

เพื่อติดต่อสื่อสารหรือบล็อกผู้เยี่ยมชมที่ไม่ปฏิบัติตาม [ข้อกำหนดการใช้งาน](#) ของเราด้วย

สำหรับคุณก็การกำหนดเป้าหมาย (การโฆษณา) เราจะตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” จากเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ได้ที่: <https://allaboutdnt.com/>

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ

โปรดอย่าลังเลที่จะ

ติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@beigene.com

เราจะพยายามตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือทำการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ ก็อาจมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ในบันทึกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้พิการด้วย หากคุณต้องการเอกสารนี้ในรูปแบบอื่น โปรดติดต่อเราที่ privacy@beigene.com